

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๒๕๒๓๖



กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ ๑ เป็นการชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๘ มาตรการ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสถานประกอบการและจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์” (แบบใหม่) จำนวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศ ฉบับที่ ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าว เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัจจุบันนโยบายดังกล่าวยังคงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเด็นยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวย ความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข เป้าประสงค์การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและประชาชนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และแผนปฏิบัติการราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสถานประกอบการ และจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์” โดยกำหนดให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการ หรือการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เป้าหมาย ๑๒,๓๖๐ ครั้ง และกรมการปกครองได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองตรงตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่กำหนดไว้ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ของศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับอำเภอ ตามแนวทาง ๘ มาตรการอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เอาใจใส่และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล

๒. ให้จังหวัดดำเนินการและแจ้งอำเภอ จัดชุดปฏิบัติการป้องกันการการค้ามนุษย์ โดยดำเนินการป้องกันพื้นที่ตลอดแนวชายแดน เส้นทางเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน ตรวจสถานบริการ และสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือตั้งจุดตรวจจุดสกัด โดยในระดับจังหวัดให้ดำเนินการอย่างน้อย ๒ ครั้ง/เดือน และในระดับอำเภอให้ดำเนินการอย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน หากพบการกระทำความผิด

/ให้ดำเนินการ ...

ให้ดำเนินการจับกุมปราบปรามตามอำนาจหน้าที่ โดยให้รายงานผลตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสถานประกอบการและจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์” ระดับจังหวัดให้รายงานตามแบบ คม.๑ และ คม.๑/๑ และระดับอำเภอให้รายงานตามแบบ คม.๒ และ คม.๒/๑ โดยให้จังหวัดสรุปจำนวนครั้งในการออกตรวจสถานประกอบการหรือตั้งจุดตรวจจุดสกัดรายงานตามแบบคม. ๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และเพื่อให้มีผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ครบ ๑๒ เดือน จึงขอให้เริ่มต้นรายงานผลการดำเนินการครั้งแรกในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยรายงานให้กรมการปกครอง ทราบทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๓. กรมการปกครองได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ดังนี้ (๑) ระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดที่มีความเสี่ยงค้ามนุษย์สูง จำนวน ๕๒ จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดละ ๖๐,๐๐๐ บาท และจังหวัดทั่วไป จำนวน ๒๔ จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดละ ๔๐,๐๐๐ บาท (๒) ระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอที่มีความเสี่ยงค้ามนุษย์สูง จำนวน ๒๗๓ อำเภอ ได้รับจัดสรรงบประมาณอำเภอละ ๓๐,๐๐๐ บาท และอำเภอทั่วไป จำนวน ๖๐๕ อำเภอ ได้รับจัดสรรงบประมาณอำเภอละ ๑๘,๐๐๐ บาท โดยกรมการปกครองจะโอนจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด และเบิกจ่ายได้จากแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ผลผลิต โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง (๒) กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง โครงการการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ซึ่งสามารถถัวจ่ายภายในหมวดค่าใช้จ่ายได้ทุกรายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักงานสอบสวนและนิติการ
ส่วนการสอบสวนคดีอาญา
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๔